

สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน

ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

สรุปรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๑	<p>โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”</p>	<p>๑.๑ กิจกรรมที่ ๒ การสร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (กรณีจังหวัดที่ยังคงเหลือดำเนินการปรับชุด)</p> <p>ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้าดำเนินการในพื้นที่เหลือค้างจำนวน ๓๓ จังหวัด ดังนี้ (ข้อมูล ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๑. การขุดปรับพื้นที่</p> <p>๑.๑ ขุดปรับพื้นที่เสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบ เพื่อให้ทันตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เบิกจ่ายที่กรมฯ กำหนด ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัด จันทบุรี แม่ฮ่องสอน ลำปาง อุบลราชธานี สุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>๑.๒ อยู่ระหว่างการขุดปรับพื้นที่ฯ พระนครศรีอยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี สุโขทัย ชุมพร หนองคาย เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด ขอลิ้นพื้นที่ เนื่องจากสภาพพื้นที่แปลงและสภาพชั้นดิน อาทิ</p> <p>๒.๑ จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๔ แปลง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ชุ่มแฉะ ทำให้รถแม็คโครขุดได้ล่าช้า หรือไม่สามารรถขุดได้</p> <p>๒.๒ จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๘ แปลง เนื่องจากพื้นที่เป้าหมายประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน เมื่อผู้รับเหมาดำเนินการปรับชุดพื้นที่ประสบปัญหาดินไหล</p> <p>๓. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเพื่อแจ้งส่งเงินเหลือจ่ายส่งคืนกรมฯ ภายใน อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง เป็นต้น</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแนวทางและห้วงเวลาที่กรมกำหนด เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ครบถ้วน และถูกต้อง</p> <p>๒. ตรวจสอบเงินเหลือจ่ายให้ครบถ้วนและถูกต้อง หากมีเงินเหลือจ่ายให้คืนกรมฯ ทันที พร้อมทั้งทำการบันทึกผลการดำเนินงานในระบบ BPM และรายงานผลการดำเนินงานเป็นเอกสารให้กรมฯ รับทราบ</p> <p>๓. กรณีเกิดเหตุสุวิสัยให้ดำเนินการคืนเงินภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยต้องมีเอกสารบันทึกการประชุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่างผู้ควบคุมงาน โดยมีการเรียงลำดับเหตุการณ์ความจำเป็นของเหตุสุวิสัยเป็นรายแปลงให้ชัดเจน และทำการสร้างความเข้าใจให้กับเจ้าของแปลงถึงเหตุสุวิสัยนั้น</p>	<p>๑. จังหวัดเพชรบุรี พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ขนาด ๓ ไร่ แปลงของ นายปราโมทย์ คลังแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีความโดดเด่น “มีความรู้ความสามารถในการเป็นครูพาทำ และพื้นที่สามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล” ระดับจังหวัดได้</p> <p>๒. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM ขนาด ๑ ไร่ แปลงของนางบุญส่ง ปานนุก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมีความโดดเด่น “การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตลอดทั้งปี”</p> <p>๓. จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต HLM แปลงของนางม้วยสุครีพ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมประชาชน/ชุมชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานอย่างชัดเจน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๒ กิจกรรมที่ ๔ กระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชน (HLM) ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยในภาพรวม สรุปดังนี้ จังหวัดส่วนใหญ่ การจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครบเป้าหมายที่กำหนด จำนวน ๓ ครั้ง/แปลง ภายหลัง ปรับปรุงพื้นที่เสร็จหรือควบคู่กับกิจกรรมขุดปรับพื้นที่ ในพื้นที่ คงเหลือ อาทิ จังหวัด เชียงใหม่ ลำปาง พระนครศรีอยุธยา อุดรดิตถ์ อ่างทอง จันทบุรี บุรีรัมย์ หนองคาย เป็นต้น</p> <p>๑.๓ กิจกรรมที่ ๕ บูรณาการร่วมพัฒนาพื้นที่ระดับตำบล (CLM) ข้อตรวจพบ ความก้าวหน้ากิจกรรม โดยในภาพรวม สรุปดังนี้ ๑.ทุกจังหวัด เร่งรัดดำเนินการตรวจรับพัสดุ และทดสอบ ครุภัณฑ์ รวมถึงเบิกจ่ายงบประมาณให้ผู้รับจ้าง พร้อมส่งมอบ วัสดุ/ครุภัณฑ์/โรงเรือนประจำฐาน จำนวน ๙ ฐาน แก่ครัวเรือน พื้นที่ต้นแบบ ทุกแปลง ๒. บางจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจรับพัสดุ และทดสอบ ครุภัณฑ์ ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามเงื่อนไข รายละเอียดของสัญญา ได้รับความร่วมมือจากผู้มีประสบการณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลไกเครื่องมือวัสดุร่วมตรวจสอบ ติดตั้งและ ทดสอบ อาทิ ๒.๑ จังหวัดเพชรบุรี คงเหลือรายการครุภัณฑ์อีก ๑ รายการ คือ ระบบ Solar off Grid Inverter ขนาด ๑๐ KW งบประมาณ ๑,๒๗๐,๙๐๐ บาท อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ วินิจฉัยผลการอุทธรณ์ ๒.๒ จังหวัดสุโขทัย ๑)ส่งมอบครุภัณฑ์แปลงขั้นพื้นฐาน เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๗ แปลง คงเหลือจำนวน ๑ แปลง ๒) แปลงขั้นก้าวหน้า จำนวน ๑ แปลง ส่งมอบครุภัณฑ์แล้ว</p>	<p>๔. ให้ดำเนินการติดตาม ส่งเสริม การพัฒนาแปลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สมบูรณ์และมีชีวิต โดยดำเนินการติดตาม วิเคราะห์พื้นที่ โคก หนอง นา แต่ละแปลงว่ามีอะไร ต้อง ซ่อม/เสริม/สร้าง โดยใช้แนว ทางการพัฒนา ๔ P ได้แก่ การพัฒนา พื้นที่ การพัฒนาคน (กลไก และ เครือข่าย) การพัฒนาผลผลิต การพัฒนาการตลาด และการ ประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งขยายผล การดำเนินงานไปสู่ครัวเรือนหรือ หมู่บ้านอื่น ๆ</p> <p>๕. ให้จังหวัดปรับปรุงข้อมูลโครงการ พัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ตามแบบฟอร์มที่กรมฯ กำหนด ให้เป็น ปัจจุบัน ตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด ประกอบการตัดสินใจ เชิงนโยบาย</p> <p>๗. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จ ของงานในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ จังหวัด / อำเภอ และ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลต่าง ๆ ในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>๓.๑) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ ที่ร่วมบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ ให้ ประสบผลสำเร็จ จำนวน ๑๐ หน่วยงาน ๓.๒) ประชาชนในพื้นที่ นำองค์ความรู้ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเกิดผลเป็น รูปธรรม ๓.๓) การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ ผู้สนใจทั่วไปและหน่วยงาน/องค์กร ต่าง ๆ เป็นระยะ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๔. จังหวัดบุรีรัมย์ แปลงนายสมบัติ อ่อนน้ำคำ หมู่ที่ ๔ ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัด บุรีรัมย์ เค้าวร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน ๓ ไร่ ดำเนินการขุดปรับ พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ ในแปลงมีการเลี้ยงปลา เลี้ยงเป็ดไข่ เลี้ยง ไก่ไข่ เลี้ยงกบ เลี้ยงหอยเชอรี่ การทำ แชนวิช(อาหารปลา) ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร โดยมีฐานการเรียนรู้ คนมีน้ำยา การเผาถ่าน การเลี้ยงดิน การนุ้หมักอินทรีย์ ที่สามารถให้บุคคล ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และ ดูงานในแปลงได้ จุดเด่นของแปลงนี้มีการ บริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า สามารถ ลดรายจ่ายและบริโภคผลผลิตในแปลง โคก หนอง นา ได้ตลอดปี</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>จำนวน ๙ รายการ คงเหลือ ๑ รายการ กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒.๓ จังหวัดเพชรบูรณ์ แปลง CLM ขึ้นก้าวหน้า ที่ขอขยายระยะเวลา จำนวน ๑ แปลง กำหนดส่งมอบครุภัณฑ์ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๓. บางจังหวัด ส่งคืนงบประมาณในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ เนื่องจากในพื้นที่ตั้งโครงการฯ ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มีความเข้าใจและยอมรับ โดยได้ทำหนังสือถึงอำเภอ ให้เหตุผลในการคืนการซื้อครุภัณฑ์ อาทิ จังหวัดอุดรดิตถ์ เป็นต้น</p> <p>ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด ประสบปัญหาฝนตก น้ำท่วม ทำให้พื้นที่เป็นท้องร่อง ดินชุ่มน้ำ ไม่สามารถนำเครื่องจักร เข้าไปขุดปรับในพื้นที่ได้ บางพื้นที่เป็นดินทราย และพื้นที่ แปลงมีสภาพน้ำท่วมขัง ขุดปรับพื้นที่ล่าช้า อาทิ ชุมพร เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด บริษัทฯ ครุภัณฑ์คุณสมบัติไม่ตรงกับรายละเอียด บัญชีกำหนดเงื่อนไขการประกวดราคา ต้องจัดส่งครุภัณฑ์ใหม่ ตามคำแนะนำ และตรวจรับ ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า</p> <p>๓. บางจังหวัด การจัดทำรายงานของนายช่างผู้ควบคุมงานล่าช้า คือ เนื่องจากมีจำนวนหลายแปลงการจัดทำ As built drawing หลังจากขุดปรับพื้นที่เสร็จเพื่อประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า อาทิ ลำปาง หนองคาย เป็นต้น</p>		
๒	<p>โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๒.๑ การบริหารจัดการกิจกรรมตามโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้วางแผนการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการดำเนินงานให้ทันตามห้วงระยะเวลาที่กรมฯ กำหนด โดย</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายกิจกรรมตามโครงการให้</p>	<p>จังหวัดสิงห์บุรี</p> <p>จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ไม่ใช้งบประมาณ) และได้แจ้งให้อำเภอตามหนังสือ จังหวัดสิงห์บุรี ที่ สท ๐๐๑๙/ว</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>เจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในกระบวนการดำเนินการเนื่องจากมีประสบการณ์จากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบเงินกู้) โดยนำเอาแนวทางการปฏิบัติที่ผ่านมา ปรับประยุกต์ใช้ ป้องกันข้อผิดพลาด ที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานเป็นระยะและเร่งแก้ไขปัญหาทันที โดยทีมนิเทศติดตามงานของจังหวัด Team Zone สนับสนุนช่วยเหลือ และขอความช่วยเหลือภาคีเครือข่ายส่วนราชการ อย่างใกล้ชิด</p> <p>๒.๒ การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑ บางจังหวัด อยู่ระหว่างขั้นตอนการประสานขอช่างกำหนดขอบเขตราคากลาง ช่างควบคุมงาน ช่างตรวจรับงาน เพื่อประกอบการจัดทำ PO อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สิงห์บุรี ตาก อุตรดิตถ์ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับขุดพื้นที่ตามรายละเอียดแบบแปลนที่กำหนดไว้ และแปลงที่ขุดเสร็จแล้วเร่งรัดให้อำเภอส่งหลักฐานเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้าง อาทิ เพชรบุรี สมุทรสงคราม พิษณุโลก พะเยา น่าน ชัยภูมิ สุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ เลย บึงกาฬ เป็นต้น</p> <p>๓ บางจังหวัด มีการปรับเปลี่ยนคร้วเรือนเป้าหมาย/พื้นที่ดำเนินการ อาทิ</p> <p>๓.๑ จังหวัดตราด เปลี่ยนแปลงคร้วเรือนเป้าหมายแทนคร้วเรือนเดิม (เหตุน้ำท่วมพื้นที่) จำนวน ๑ แปลง</p> <p>๓.๒ จังหวัดน่าน หนองคาย พื้นที่บางแห่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากมีเป็นพื้นที่นอกเขต สปก. ขณะนี้ได้ส่งเอกสารให้กับสำนักป่าไม้น่านดำเนินการแล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อดำเนินการกระบวนการเตรียมเอกสารจัดจ้าง (การจัดทำรายละเอียด</p>	<p>เป็นไปตามแนวทางและห้วงระยะเวลาที่กำหนด จัดทำรูปแบบแปลงที่เหลือให้ครบ และทำสัญญาจ้าง (PO) ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ</p> <p>๒. ให้จัดหาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ควรที่จะจัดหา และดำเนินการให้เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นนั้น ๆ ทั้งนี้ให้คำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรม คือ การมีแหล่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันของชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา”</p> <p>๓. ให้ดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาสภาพแวดล้อมหลังจากการขุดปรับพื้นที่ตามสภาพภูมิสังคม (ด้านกายภาพ ในรูปแบบ โคก หนอง นา) ผ่านรูปแบบการเอาหม้อสามัคคี และให้เอื้อต่อการปฏิบัติได้จริงหรือมีฐานเรียนรู้ตามด้านสังคม อาทิ การพัฒนาคน การฟื้นฟูดิน การบริหารจัดการน้ำ และการใช้ประโยชน์จากป่า</p>	<p>๑๘๒ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ให้อำเภอ ดำเนินการคัดเลือกและพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อำเภอละ ๑ แห่ง ตามโครงสร้างและองค์ประกอบตามโครงการฯ และคู่มือศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” นายสมศักดิ์ บุญเรือง ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว มีความโดดเด่น “ในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ แก้ปัญหาในการทำการเกษตร เช่น การแก้ปัญหาดินเค็ม”</p> <p>จังหวัดหนองคาย</p> <p>เนื่องในวาระครบรอบ ๔๘ ปีของการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการจังหวัดหนองคาย จึงได้จัดทำโครงการกองทุนชุมชน แก่จน แก่หนี้ “๑ พัฒนากร ๑ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีแนวทางในการขับเคลื่อนงานกองทุนชุมชน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอมีความรู้ ความสามารถในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต โดยกิจกรรม</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>รูปแบบแปลง/ราคากลาง) และการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า จำนวน ๒ แปลง</p> <p>๔. บางจังหวัดเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนกิจกรรมการพัฒนา ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ฯ ร้อยละ ๑๐๐ อาทิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มุกดาหาร พิษณุโลก และอ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๒.๓ การรายงานประเมินความสุ่มรวมในระบบ Google Drive ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการดำเนินการบันทึกข้อมูลประเมินความสุ่มรวม GVH ครั้งที่ ๑ คิดเป็น ร้อยละ ๙๒.๐๒ (ข้อมูล วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๑.๑ ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว อาทิ จังหวัดตราด ขอนแก่น นครพนม ปราจีนบุรี มหาสารคาม สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น</p> <p>๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ในจังหวัดที่ได้เป้าหมายเพิ่มเติม คือ จังหวัดนราธิวาส นครศรีธรรมราช เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. เร่งรัดดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ (งบเงินกู้ฯ) ที่ค้างอยู่ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>๒. บางจังหวัด ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือ น้อย มีงานในภารกิจประจำมาก ไม่มีเวลาดูตรวจสอบสภาพพื้นที่ ทำให้เกิดความล่าช้าในการเขียนแบบแปลนและบางคนไม่เคยเขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTO CAD อาทิ จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สิงห์บุรี ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ดำเนินการขอโอนเปลี่ยนแปลงประเภทงบประมาณจากงบลงทุนไปเป็นงบดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงรหัสงบประมาณ ค่อนข้างมาก อาทิ จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น</p>	<p>๔. ให้ติดตามสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ อย่างต่อเนื่องร่วมกับภาคีเครือข่าย การพัฒนา อาทิ หน่วยงานราชการ ในอำเภอ ท้องที่ เช่นน เกษตรอำเภอ ประมงอำเภอ พัฒนาที่ดิน ปศุสัตว์ เป็นต้น</p> <p>๕. ให้เน้นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิต/การประกอบอาชีพตาม แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนเป้าหมายและ คัดเลือกครัวเรือนตัวอย่างในระดับ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ</p>	<p>ที่ดำเนินการประกอบด้วย การประกาศ เจตนารมณ์ของพัฒนากรที่จะร่วมมือกัน จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์อย่างน้อยคนละ ๑ กลุ่มโดยเชื่อมโยง ๑ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ๑ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา</p> <p>๑. ประสานนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเทศมนตรีตำบล เพื่อขอความร่วมมือส่งช่างที่มีทักษะสนับสนุนการดำเนินงาน จากพื้นที่ข้างเคียง</p> <p>๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่มีความสามารถในการเขียนแบบ โปรแกรม AUTO CAD สนับสนุนการจัดรูปแบบแปลงเพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้</p> <p>ข้อเสนอจังหวัด</p> <p>การคำนวณปริมาตรดินขุด ในแบบมาตรฐานขนาด ๑ ไร่ โดยได้ปริมาตรดิน ๑,๕๐๐ ลบ.เมตร ซึ่งในแบบมาตรฐาน ขนาด ๑ ไร่ มาตราส่วน ๑:๓ หากขุดตามแบบมาตรฐานเต็มจำนวน ปริมาตรดินแล้ว ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ำซึ่งใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ได้น้อยและพื้นที่ที่เหมาะสมในการทำโคก หนอง นา โมเดล คือพื้นที่ขนาด ๓ ไร่ขึ้นไป</p>		
๓	<p>โครงการแก้ไขปัญหา ความยากจน (กข.คจ)</p>	<p>๓.๑ การบริหารจัดการหนี้โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ติดตาม และกำกับการแก้ไขปัญหา ความยากจน (กข.คจ.) อย่างต่อเนื่อง โดยได้ซักซ้อม ชี้แจง และ ให้รายงานผลในที่ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด อย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม/รูปแบบการดำเนินการ อาทิ</p> <p>๑.๑ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการบริหารจัดการแก้ ณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.</p> <p>๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>๑.๓ สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลและเอกสารบัญชี</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ติดตามสนับสนุนการนำเงินยืม ในโครงการฯ ไปใช้ในการประกอบ อาชีพเพื่อสร้างรายได้ตามโครงการ และสัญญาออมเงิน เพื่อให้สามารถนำ เงินมาชำระคืนได้ตามกำหนด ไม่ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระใหม่เพิ่มขึ้น</p> <p>๒. ให้จังหวัดติดตาม ตรวจสอบ กำกับ ดูแลเงินทุน โครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) หากพบ ความเสียหายหรือความไม่ถูกต้อง</p>	<p>จังหวัดนครราชสีมา</p> <p>กองทุนโครงการแก้ไขความยากจน กข.คจ. บ้านหัวเขาทอง หมู่ที่ ๑๕ ตำบล อุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว มีหนี้ค้างชำระ ๒๘๐,๐๐๐ บาท สามารถติดตามชำระหนี้ คืนได้ครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>แนวทางแก้ไข</p> <p>๑. จังหวัดแต่งตั้งทีมนิเทศติดตาม</p> <p>๒. ประชุมสร้างความเข้าใจระเบียบและ แนวทางปฏิบัติแก่คณะกรรมการ สมาชิกใน โครงการฯ</p> <p>๓. ติดตาม กำกับดูแลให้เป็นไปตาม ระเบียบฯ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑.๔ ส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการ กข.คจ.</p> <p>๑.๕ ดำเนินการติดตาม เร่งรัด หนี้สูญหาย หนี้ค้างชำระ ต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ โดยให้ลูกหนี้ทุกรายทำหน้าที่สื่อสารัญญารับสภาพหนี้ และผ่อนชำระ เป็นรายเดือน</p> <p>๒. บางจังหวัด คณะกรรมการมีแนวทางในการสทบเงินทุน ให้ครบตามที่หายไปโดยรับเงินสทบจากองค์กรที่อยู่ในหมู่บ้าน คาดการณ์ว่าจะได้เงินทุนที่หายไปครบภายในสิ้นปี ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. ผลการติดตามและแก้ไขปัญหา มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒๔.๓๗ ผ่านเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด ร้อยละ ๓๐ จำนวน ๓๘ จังหวัด และยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนด ร้อยละ ๓๐ อีกจำนวน ๓๓ จังหวัด (ข้อมูล ณ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕) อาทิ</p> <p>๓.๑ จังหวัดหนองบัวลำภู ติดตามฯ คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๑๓</p> <p>๓.๒ จังหวัดกำแพงเพชร ติดตามฯ คิดเป็น ร้อยละ ๖๙.๕๗</p> <p>๓.๓ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามฯ คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๒๒</p> <p>๓.๔ จังหวัดชัยภูมิ ติดตามฯ คิดเป็น ร้อยละ ๓๙.๗๔</p> <p>๓.๕ จังหวัดลำพูน ติดตามฯ คิดเป็น ร้อยละ ๓๕.๐๑ เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ กำหนดให้ต้องรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบกองทุน กข.คจ. เป็นประจำทุกเดือน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และสามารถแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดได้ทันเวลาที่ อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น่าน เป็นต้น</p> <p>๓.๒ การจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>ให้หาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจ ในสาระสำคัญของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหาร และการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีความชัดเจน โดยให้ถือปฏิบัติ ตามระเบียบโดยเคร่งครัด</p> <p>๓. ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นที่ ประชุมคณะกรรมการ สืบทรัพย์ฯ</p> <p>๔. ให้พัฒนากรติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินโครงการแก้ไข ปัญหา ความยากจน (กข.คจ.) ในพื้นที่ รับผิดชอบ และจะต้องเข้าร่วมประชุม ในการพิจารณาโครงการฯ เพื่อพิจารณาถึงความสามารถในการ ประกอบชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ที่ขอยืมเงินโครงการฯ ซึ่งจะเป็น การป้องกันปัญหาการผิดชำระคืน เงินยืมฯ ในอนาคตได้</p> <p>๕. ร่วมกับทีมคู่หูคู่คิด (Move for Fund Team) และคณะกรรมการ ตรวจสอบให้คำแนะนำแก่ครัวเรือน เป้าหมายที่ยืมเงินไปประกอบอาชีพ อย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ สนับสนุนช่วยเหลือครัวเรือน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑. เป้าหมายการจัดตั้งประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๗ แห่ง จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างเร่งรัดดำเนินกิจกรรมศึกษา ศึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน จังหวัดที่จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ เป็นต้น</p> <p>๒. หลายจังหวัด ได้กำหนดแผนการดำเนินการศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน และเปิดศูนย์การจัดการกองทุนชุมชน ช่วงปลายเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ อาทิ จังหวัดตราด อุตรดิตถ์ อ่างทอง ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้นำชุมชน ไม่ดำเนินการตามระเบียบฯ และ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มีความเกรงใจไม่สามารถเร่งรัด ติดตามได้อย่างเต็มที่ เพราะต้องอยู่ในพื้นที่ประสานงานอื่น ๆ กับผู้นำ</p> <p>๒. บางจังหวัด มีลูกหนี้ค้างชำระและเสียชีวิต แต่ญาติไม่ยอมรับสภาพหนี้</p> <p>๓. บางจังหวัด สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาศึกษาศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์และในด้านประสิทธิภาพการดำเนินการของศูนย์</p> <p>แนวทางแก้ไขจังหวัด</p> <p>จังหวัดเพชรบุรี</p> <p>๑ คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่เป็นปัจจุบัน</p> <p>แนวทางการแก้ไข: มอบหมายให้อำเภอปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งซักซ้อมทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบฯ</p>	<p>เป้าหมายมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ สามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และสามารถเหลือส่งใช้คืนกองทุนฯได้</p> <p>๗ ให้ติดตาม และกำกับการจัดทำเอกสาร กรณีมีการโยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบหมู่บ้าน กข.คจ. หรือเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารโครงการ กข.คจ. ให้ดำเนินการมอบหมายงานให้ถูกต้อง</p> <p>๘. ให้ดำเนินกิจกรรมโครงการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ต้องแนะนำกิจกรรมการออม และกิจกรรมการลดรายจ่ายให้แก่สมาชิก เพื่อเป็นการสร้างวินัยในการออมและลดอัตราความเสี่ยงในการใช้จ่ายที่ไม่สมดุลกับรายได้</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒ ปัญหาด้านการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ยังไม่ถูกต้อง แนวทางการแก้ไข :ติดตามให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสาร ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และจัดเก็บไว้ทั้งรูปแบบเอกสาร และไฟล์ อย่างเป็นระเบียบง่ายต่อการตรวจสอบ</p> <p>๓ ปัญหาเงินกองทุน กย.คจ.สูญหาย แนวทางการแก้ไข: ๑)จัดเวทีประชาคมเพื่อร่วมกันกำหนด แนวทางแก้ไขปัญหา และติดตามเพื่อให้ได้เงินกองทุนกลับมา และหาแหล่งเงินทุนที่สามารถนำมาสมทบกับเงินโครงการ รวมถึง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนต้องชี้แจงทำความเข้าใจอย่างใกล้ชิด หรืออาจจะต้องประสานกับธนาคาร เพื่อรวบรวมหลักฐาน ทางด้านการเงิน เพื่อนำมาติดตามอีกช่องทางหนึ่ง ๒) ให้ครัวเรือน เป้าหมายที่ยืมเงินโครงการ มาทำเอกสารสัญญายืมเงินโครงการ กย.คจ.ใหม่ เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และเพื่อยืดระยะเวลาผ่อนผัน การชำระคืนเงินยืมของโครงการ กย.คจ.</p> <p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>๑. มอบหมายนิติกรเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำกับจังหวัดเพื่อฟ้อง ดำเนินคดี (จังหวัดสิงห์บุรี)</p> <p>๒. หากยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง ควรมีมาตรการพักชำระหนี้ต่อไป (จังหวัดพิษณุโลก)</p> <p>๓. จัดทำ MOU ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กับ ธนาคาร ทั้ง ๓ ธนาคาร เพื่อจัดทำแนวทางและสามารถให้ข้อมูลลายมือชื่อผู้นำฝาก และ ลายมือผู้เบิกถอน ในบัญชีได้ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดี (จังหวัดอ่างทอง)</p> <p>๔. การแก้ไข/เพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาคความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ วรรคสามกำหนดให้ลูกหนี้ส่งใช้เงินยืม ให้คณะกรรมการ กย.คจ. หมู่บ้านเป็นเงินสดและให้ผู้รับเงินนำเงินมา</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		ฝากเข้าบัญชีธนาคารภายในสามวันทำการโดยการเพิ่มแนวทางนำเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของลูกค้านี้โดยผ่านระบบการโอนเงินบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเงินของคณะกรรมการฯ ผู้รับเงินนำเงินมาฝากเข้าบัญชีธนาคาร (จังหวัดสระบุรี)		
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	<p>๔.๑ ผลการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการติดตามผลและเร่งรัดการดำเนินการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงได้ตามเป้าหมายที่กำหนด และให้รายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. ทุกจังหวัด ได้จัดทำและตรวจสอบฐานข้อมูลทะเบียนลูกหนี้เกินกำหนดชำระ และต้องจำแนกสถานะของลูกหนี้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยเฝ้าระวังลูกหนี้ที่ใกล้ถึงกำหนดชำระและทำหนังสือแจ้งเตือนไม่ให้ลูกหนี้เพิกเฉย</p> <p>๓. ทุกจังหวัด ใช้กลไกคณะทำงานติดตามตามหนี้ เครือข่ายสตรีจัดทำแผนการบริหารจัดการและร่วมติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้ที่มีแนวโน้มจะกลายเป็นหนี้ที่เกินกำหนดชำระ</p> <p>๔ ผลการบริหารจัดการร้อยละหนี้เกินกำหนดลดลงคิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ พบว่า จังหวัดที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ดังนี้คือ จังหวัดอุทัยธานี (๓๑.๓๔%) สมุทรสาคร (๒๘.๑๔%) พะเยา (๑๙.๗๗) สมุทรปราการ (๑๗.๔๔) สุโขทัย (๑๖.๗๖) หนองบัวลำภู (๑๕.๐๘) (ข้อมูลวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๖.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้เร่งดำเนินการติดตามหนี้เกินกำหนดชำระให้ลดลงตามเป้าหมายและกำกับติดตามมิให้ลูกหนี้ที่ใกล้จะครบกำหนดตามสัญญา เป็นลูกหนี้ค้างชำระรายใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การอนุมัติเงินทุนหมุนเวียนให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เป็นไปเพื่อการประกอบอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. ให้ดำเนินการตรวจเยี่ยมร่วมกับภาคีเครือข่าย หรือใช้ช่องทางติดต่อสื่อสารออนไลน์ อย่างต่อเนื่องในการติดตามลูกหนี้ให้ปฏิบัติตามสัญญาและชำระเงินคืนตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนด</p> <p>๓. ให้ ส่ง เสริม / สนับสนุน ให้คณะทำงานฯ ระดับอำเภอ/ตำบล ทำงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเฉพาะการลงพื้นที่ติดตาม/เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำ/เตือนให้แก่สมาชิกชำระหนี้ตามกำหนด</p>	<p>จังหวัดสระแก้ว</p> <p>ความสำเร็จในการบริหารหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้แก่ กลุ่มสตรีสวนผักบุญรอด หมู่ ๖ ตำบลโคกลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานเลขานุภาคคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสระแก้ว ได้อนุมัติเงินทุนหมุนเวียนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่กลุ่มสตรีกลุ่ม สวนผักบุญรอด หมู่ ๖ ตำบลโคกลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท ผู้เสนอโครงการ นางสาวบุญรอด สร้อยเพชร สมาชิกผู้กู้ร่วมประกอบด้วย นางปราณี อนุกุล และ นางสมพร แสนเมือง โดยมีผลการดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. แผนการดำเนินงานของกลุ่ม ดังนี้</p> <p>๑.๑) การปลูก มีการปลูกองุ่นกระถางหรือแปลงผักได้ง่าย ๆ ขึ้นตอนแรกเตรียมดิน ปุ๋ยคอกคลุกเคล้าให้ทั่ว รดน้ำพอชุ่มและใส่ดินลงในถาดเพาะเมล็ดหยอดเมล็ดลงในหลุม แล้วเกลี่ยดินกลบ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๑. ทุกจังหวัด เร่งรัดและกำชับการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายของจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมการพัฒนารัฐบาลกำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการจัดการประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณหมุนเวียนโครงการกู้ยืมเงินให้สมาชิก และโครงการงบเงินอุดหนุนตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด และอยู่ระหว่างจัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับสมาชิกและโอนเงินให้สมาชิก อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง เป็นต้น</p> <p>๓. ภาพรวม การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๓.๓๗ (ข้อมูล ณ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕)</p> <p>๓.๑ งบหมุนเวียน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๔.๓๒ และจังหวัดที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕ จังหวัด อาทิ จังหวัดร้อยเอ็ด นครศรีธรรมราช ยะลา เลย สุโขทัย เป็นต้น</p> <p>๓.๒ งบอุดหนุน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๒๕.๗๖ และจังหวัดที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๑ จังหวัด อาทิ จังหวัดปราจีนบุรี บึงกาฬ กระบี่ สระแก้ว ภูเก็ต เป็นต้น</p> <p>๓.๓ งบบริหาร ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ๓๘.๒๑</p> <p>๓.๔ ทุกจังหวัด ได้เร่งรัดโอนเงินให้สมาชิก ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถโอนภายในกำหนด ให้โอนขยายบิลให้ สกส.ภายใน ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. ระบบ SARA (แพลตฟอร์มฐานข้อมูลลูกหนี้) ไม่เสถียร ยอดเงินคงเหลือของลูกหนี้ในระบบ SARA กับ Bill payment ไม่ตรงกัน ทำให้เป็นปัญหาในการสื่อสารกับลูกหนี้ เพราะลูกหนี้บางรายไม่เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ยืนยันการชำระหนี้</p>	<p>๔. วิเคราะห์สถานการณ์การชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญา เพื่อกำหนดแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสตรีที่ด้อยโอกาส และบูรณาการดำเนินกิจกรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี</p> <p>๖. พัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อเพิ่มรายได้</p>	<p>แล้วรอน้ำ วางไว้ในที่ร่มประมาณ ๒-๓ วัน เมล็ดผักจะงอกออกมาให้เห็น เมื่อครบ ๗-๑๐ วันให้นำไปวางที่มีแดด</p> <p>๑.๒) การเก็บ จะใช้ระยะเวลา ๔๕ วัน ถึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้</p> <p>๑.๓) การจำหน่าย ทั้ง ๓ คน ได้ เก็บผักสดจากแปลงที่ ๑,๒ ไปส่งตลาดอีก ๓-๕ วัน มาเก็บผักสดแปลง ที่ ๓,๔ มาเพื่อส่งพ่อค้าที่มารับที่สวน สามารถทำให้จำหน่ายได้ทุก ๆ วันและปลุกวนสลับแปลงตามวงจร</p> <p>๑.๔) เข้าร่วมอบรมหาความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเกษตรอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้เทคนิคใหม่ ๆ ที่จะนำมาพัฒนาในแปลงของตนเอง</p> <p>๑.๕) มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย (บัญชีต้นทุนการผลิตและรายได้) ในแต่ละเดือน เพื่อทราบสถานะทางการเงินของกลุ่มและปรับการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ (ได้กำไร)</p> <p>๑.๖) เพิ่มทางเลือกในการจำหน่ายให้พ่อค้าประจำและลูกค้าในพื้นที่ (ถ้าเป็นลูกค้าในพื้นที่จะได้ราคาสูงกว่าราคาส่ง พ่อค้าประจำ) ทำให้กลุ่มสามารถชำระหนี้ในแต่ละงวดได้ตรงตามกำหนด</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>๒. บางจังหวัดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ลูกหนี้บางรายไม่สามารถประกอบอาชีพได้จึงไม่มีรายได้มาชำระหนี้ได้ตามกำหนด อาทิ จังหวัดสิงห์บุรี ตาก พิษณุโลก ปราจีนบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. การชำระเงินของลูกหนี้ส่วนใหญ่ กำหนดชำระรายเดือน ซึ่งทำให้มีลูกหนี้เกิดกำหนดชำระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนงวดที่ครบกำหนด</p> <p>๔. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่บางรายติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้ต้องหยุดงานเพื่อรักษาตัว บางรายโดนกักตัวเพื่อรอดูอาการ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สัมผัสผู้เสี่ยงสูง และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้องปิดทำการเป็นการชั่วคราว อาทิ จังหวัดสมุทรสาคร เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>๑. ปรับปรุงระบบ SARA ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเชื่อถือได้ เช่นเดียวกับระบบของธนาคาร (จังหวัดตราด)</p> <p>๒. ควรมีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ไม่สามารถชำระหนี้ได้ อาทิ กรณีสมาชิกที่กู้ยืมเสียชีวิต ทูพพลภาพ พิการ หรือเกิดการสูญเสียบุคคลในครอบครัวทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้</p>		<p>ทั้งนี้ยังก่อให้เกิดรายได้กับสมาชิกและครอบครัว สามารถเป็นตัวอย่างให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้</p> <p>จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการโคราช Smart city สังคมไร้เงินสด เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี</p> <p>จังหวัดชัยภูมิ ประสานขอรับการสนับสนุนพื้นที่ห้างโรบินสันและห้างไทยวัสดุ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฟรี เดือนละ ๒ ล้านบาท</p> <p>จังหวัดบุรีรัมย์ จัดตลาดถนนคนเดิน ทุกวันศุกร์-เสาร์ ๒ แห่ง ได้แก่ ถนนคนเดินเมืองต่ำ และถนนคนเดินจระเข้มาค</p>
๕	การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	<p>๕.๑ ความก้าวหน้าการตรวจเยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมายและวิเคราะห์ข้อมูล ๔ ท (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก)</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ทีมพี่เลี้ยงได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและร่วมวิเคราะห์ข้อมูล ๔ ท</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรมให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัดวางแผนและวางระบบติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคน</p>	<p>๑. จังหวัดสมุทรสงคราม การแบ่งพื้นที่ในการติดตามแก่ คจพ.จ. (ส่วนราชการของจังหวัด) ให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ โดยจัดทำคำสั่งที่ ๑๗๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามตรวจสอบ ประเมินผล</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>(ทัศนคติ ทรัพยากร ทักษะ ทางออก) ของครัวเรือน และบันทึกปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบ Logbook ต่อเนื่อง</p> <p>๒. บางจังหวัด ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่เคาะประตูจัดทำแผนครัวเรือน (ศจพ.๓) ครบตามจำนวนครัวเรือนเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว อาทิ จังหวัดตราด ลingsบุรี พระนครศรีอยุธยา สระแก้ว เป็นต้น</p> <p>๕.๒ การส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ดำเนินการชี้แจงและมอบหมายให้อำเภอประสานเครือข่ายและทีมพี่เลี้ยงเร่งดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติ การบันทึกข้อมูลในระบบ Logbook เพื่อให้เป็นไปตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดแต่ละขั้นตอน</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือนเป้าหมาย และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน/ช่วยเหลือ โดยเบื้องต้นพิจารณาจากเมนูแก้จน หากไม่มีในเมนูแก้จน ได้ขอให้หน่วยงานหน่วยงานตามภารกิจดำเนินการ</p> <p>๕.๓ การบูรณาการส่งเสริมเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นของหน่วยงานภาคีตามสภาพปัญหาแก่บุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายที่ผ่านการตรวจสอบใน TPMAP</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด มีความก้าวหน้าการดำเนินการช่วยครัวเรือนเป้าหมาย ครัวเรือนเปราะบาง ครอบคลุมทุกมิติ โดยเบื้องต้นจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน ร่วมกับภาคีส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาด ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัด</p>	<p>ทุกช่วงวัยฯ ในไตรมาส ๓ -๔ นี้ ตามกรอบระยะเวลา ดังนี้</p> <p>๑.๑. ช่วงที่ ๒ ต้องวิเคราะห์สภาพปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ๑๐๐ %</p> <p>๑.๒. ช่วงที่ ๓ จำแนกประเภทครัวเรือน โครงการ/กิจกรรม ช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ทีมปฏิบัติการฯ จะต้องจำแนกครัวเรือน ๓ ประเภท (พัฒนาได้ สงเคราะห์/ไม่ขอรับความช่วยเหลือ) พร้อมรวบรวมแนวทางการแก้ไขเพื่อส่งต่อ ศจพ.อ. ประชุมเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือต่อไป</p> <p>๑.๓. ช่วงที่ ๔ บูรณาการให้ความช่วยเหลือ หลังจากจำแนกประเภทครัวเรือนได้แล้ว ให้ ศจพ.อ. จัดประชุมและบูรณาการความช่วยเหลือโดยหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และภาคส่วนภาคีการพัฒนาต่าง ๆ</p> <p>๑.๔. ช่วงที่ ๕ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน ๒๕๖๕ โดยแก้ไขปัญหาทุกครัวเรือนให้แล้วเสร็จในระดับอำเภอภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. ให้จังหวัดและอำเภอสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทีมพี่เลี้ยงในการวิเคราะห์ครัวเรือนตามหลัก ๔ ท</p>	<p>การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ และเกิดการพัฒนาและกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสมุทรสงคราม (ศจพ.จ.) เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยมีการแบ่งพื้นที่ในการติดตามแก้ คจพ.จ. ในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ และกำหนดให้รายงานผลการติดตามฯ ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อรวบรวมรายงาน คจพ.จ.ต่อไป</p> <p>๒.จังหวัดสมุทรสงคราม</p> <p>บูรณาการร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรสงคราม ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พร้อมกับมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น จัดกิจกรรม “MOBILE สัมมาชีพชุมชน คนแม่กลอง” แก่ตรงจุด หลุดพ้นความจน เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ ให้กับครัวเรือนตกเกณฑ์ (ในระบบ TPMAP) ที่สามารถพัฒนาได้</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ตาก ตราด และจังหวัดสุโขทัย เป็นต้น</p> <p>๑.๑ จังหวัดเชียงใหม่ คริวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ได้ส่งต่อให้กับ พมจ./อปท. ร่วมกับผู้นำชุมชนในการสร้างที่อยู่อาศัยแก่คริวเรือน</p> <p>๑.๒ จังหวัดสระแก้ว คริวเรือนที่ประสบปัญหาமிติด้านสุขภาพ ประสานแจ้ง พม./สาธารณสุข/อบต. และคริวเรือนที่ประสบปัญหา มิติด้านความเป็นอยู่ ประสานแจ้ง พอช./อปท./พม./ปกครอง/กาชาด</p> <p>๑.๓ จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการร่วมใจแก้จนคนโคราช “ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้” เพื่อช่วยเหลือคริวเรือนที่ประสบปัญหา</p> <p>๑.๔ จังหวัดสุรินทร์ มีแนวทางตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา ความยากจนและขับเคลื่อนให้เป็นไปตาม “โครงการสุรินทร์รุ่งเรือง เมืองเกษตรอินทรีย์”</p> <p>ปัญหา อุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด มีประชากรแฝงเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในเขต เทศบาลเมือง ไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งทำให้ไม่สามารถติดตาม ให้การช่วยเหลือได้ อาทิ จังหวัดจันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด เมื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย แต่ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ Logbook อาทิ จังหวัดอ่างทอง จันทบุรี เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ศจพ.จ. มีหลายหน่วยงาน เป็นกรรมการ และเลขานุการ แต่งานที่ไม่มีเจ้าภาพหลัก มอบให้พัฒนาชุมชน หน่วยงานเดียวรับผิดชอบ</p> <p>๔. บางจังหวัด คริวเรือนที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๕ (มกราคม- ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นคริวเรือนซ้ำกับ คริวเรือนเป้าหมาย จาก TPMAP ปี ๒๕๖๕ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕)</p>	<p>บูรณาการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยพิจารณาจากเมนูแก้จน หากไม่มี ใน เมนู แก้ จ น ให้ เป็น หน้า ที่ ของหน่วยงานตามภารกิจ ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้สอดคล้องกับมิติ ที่ตกเกณฑ์</p> <p>๓. ติดตามดูแลคริวเรือนเป้าหมาย อย่างใกล้ชิด บันทึก Logbook ทุกครั้ง ที่มีหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ ให้ครบ ทุกคริวเรือน ทุกกรณี</p> <p>๔. ให้ สื่อ สาร ประชา สัม พันธ์ การ ดำ เนิน งาน อย่าง ต่อ เนื่ อ ง ขยายโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา หรือภาคเอกชนที่สนใจร่วมช่วยเหลือ และ แก้ ไ ข ปัญ หา ข อ ง สั ง ค ม และรายงานผลการดำเนินงานให้กรมฯ ทราบ</p>	<p>โดยไม่ใช้งบประมาณ ตลอดทั้งการสาธิต อาชีพ “แก้จน คนแม่กลอง” ประกอบด้วย การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกระทง ใบตองแห้ง การทำสลัดโรล การเลี้ยงผึ้ง จิวชันโรง การเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง/ ต้นอ่อนทานตะวัน และการทำขี้แดดเทียม สาธิตการสอนตัดผม และบริการ ตัดผมฟรี โดยวิทยาลัยสารพัดช่าง</p> <p>๓. จังหวัดพะเยา</p> <p>ทีมพี่เลี้ยงมีการเยี่ยมเยียนคริวเรือน เป้าหมายครบทุกคริวเรือน ดำเนินการ แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นให้กับคริวเรือน เป้าหมาย อาทิ มิติด้านความเป็นอยู่ ได้ส่งมอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ดำเนินการ การช่วยเหลือ ๑) บ้านพอเพียงชนบท ๒) ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยบ้าน ผู้สูงอายุ</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลมาได้ ต้องดำเนินการบันทึกใหม่ อาทิ จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>๕. บางจังหวัด มีกลุ่มครัวเรือน/คนจนเป้าหมายในมิติปัญหา ด้านอื่น ๆ จำนวนมาก ซึ่งไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน ๕ มิติ ๑๗ ตัวชี้วัด และไม่มีหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเปราะบาง ประเภทผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ฯลฯ เป็นต้น อาทิ จังหวัดตราด เป็นต้น</p> <p>๖. ข้อมูลที่ส่งออกจาก TPMAP ไม่สามารถระบุตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ของแต่ละครัวเรือนได้ ส่งผลให้ทีมปฏิบัติการฯ ต้องเข้าระบบ Logbook รายครัวเรือนเพื่อค้นหาตัวชี้วัดที่ตกเกณฑ์ ซึ่งใช้เวลาค้นหาข้อมูลมากขึ้น เช่น จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น</p> <p>๗. บางครัวเรือนเป้าหมาย ส่วนใหญ่มีทัศนคติและความคิดความต้องการที่ไม่ตรงกับสภาพปัญหาที่จะแก้ไข</p> <p>๘. ทีมพี่เลี้ยง ไม่สามารถกระตุ้นและวิเคราะห์เข้าถึงปัญหาเชิงลึกของครัวเรือนเป้าหมาย</p> <p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>๑. ขอให้กรมฯ แจ้งเป็นหนังสือสั่งการหรือหนังสือประทับตรา แจ้งให้จังหวัดทราบ ทันที ภายหลังเมื่อสั่งการดำเนินการหรือถือปฏิบัติในไลน์กลุ่ม “พช.แก้จนฯ” (จังหวัดตราด)</p> <p>๒. ขอให้กรมฯ พิจารณาจัดสรรงบประมาณ ในการดำเนินงานตามกระบวนการ ๖ กระบวนการ เป็นค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ของทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง เป็นค่าจัดประชุมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย (ปราจีนบุรี จันทบุรี)</p> <p>๓. การพัฒนาระบบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายในระบบ Logbook ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน สามารถป้อนรายงานผลข้อมูลครัวเรือน ตามประเด็นที่</p>		

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
๖	<p>ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน</p>	<p>๘.๑ ผลการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ในไตรมาสที่ ๒</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสา ระดับอำเภอ ครบถ้วนแล้ว อาทิ จังหวัดตราด เชียงใหม่ ลำปาง สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ตาก พิษณุโลก หนองคาย อุตรดิตถ์ เป็นต้น</p> <p>๒. บางจังหวัด อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ อาทิ จังหวัดเพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ อ่างทอง เป็นต้น</p> <p>๔. จังหวัดส่วนใหญ่ เน้นย้ำให้อำเภอดำเนินการขยายผล ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบลให้ครบทุกตำบลภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมรายงานแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนฯ และผลการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับตำบล ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน อาทิ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อ่างทอง น่าน พะเยา เป็นต้น</p> <p>๕. บางจังหวัด ได้ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ เป็นต้น</p> <p>๘.๒ การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ</p> <p>ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. จังหวัดส่วนใหญ่ ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเน้น กระบวนการส่งเสริมความร่วมมือกำหนดกิจกรรม การบริหาร</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ครบทุกอำเภอ ภายในไตรมาส ๒ และขยายผลการจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้ครบทุกตำบล ต่อไป</p> <p>๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย/สร้างการรับรู้สู่สาธารณชนทราบผลสำเร็จการ ดำเนินกิจกรรมต่อชุมชน หรือ ประชาชนทั่วไป</p> <p>๓. ให้จังหวัด พิจารณากลไกในการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ในรูปแบบ คณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อออกแบบ และกำหนด แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน และขยายผลการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด อำเภอ</p> <p>๔. ให้เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านต่าง ๆ เช่น วิทยากร หรือครูพาทำ ผู้นำจิตอาสาพัฒนา</p>	<p>พระนครศรีอยุธยา</p> <p>ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา</p> <p>(ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอบ้านแพรก)</p> <p>โดยนายสุนทร แวมะบุตร ประธานและคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ และระดับตำบล ดังนี้</p> <p>๑) กำหนดยุทธศาสตร์สร้างแม่ทัพขับเคลื่อนผู้นำ และกลยุทธ์เสวนา พาทำ นำต่อยอด</p> <p>๒) ขยายผลการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับตำบล ของอำเภอ บ้านแพรก ครบทุกตำบล เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>๓) สร้างทักษะภาวะผู้นำ/พัฒนาทักษะอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคี/ โคก หนอง นา และการถอดบทเรียน โดยดำเนินกิจกรรมในทุก ๆ วันเสาร์ พร้อมประชุมเครือข่ายผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแพรก ทุกวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>กิจกรรม และลงมือร่วมปฏิบัติ พึ่งพาระหว่างกัน อย่างต่อเนื่อง อาทิ จังหวัดลพบุรี สระแก้ว ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ดังนี้</p> <p>๑.๑ กิจกรรม พัฒนาฐานเรียนรู้ในศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เช่น พัฒนาฐานเรียนรู้ปลูกพืชผักสวนครัว</p> <p>๑.๒ กิจกรรม ส่งเสริมช่องทางจำหน่ายพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์แปรรูป ของเกษตรกร/ผู้ประกอบการ</p> <p>๑.๓ กิจกรรม กิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๕๓ ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน หรือวันสำคัญทางศาสนา</p> <p>๑.๔ กิจกรรม เอามื้อสามัคคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ ได้ดำเนินการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/เดือน ให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และรายงานผลการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาให้จังหวัดทราบ อาทิ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สิงห์บุรี เป็นต้น</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ ยังขาดความเข้าใจในแนวทาง วิธีการ และขั้นตอนการขับเคลื่อนงานและการบูรณาการการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายการพัฒนาทั้ง ๗ ภาคส่วน (ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชน ประสัมพันธ์) อาทิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>สร้างเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด/อำเภอ กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เช่น การแสวงหาคนมีใจ การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาตนเองผ่าน</p>	<p>ชุมชน และกิจกรรมจิตอาสา อาทิ ฐานการเรียนรู้ สื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนา</p> <p>๕. จัดทำฐานข้อมูล ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัด อย่างเป็นระบบ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จัก และเข้าใช้บริการได้</p> <p>๖. ดำเนินการสนับสนุนให้ทุกศูนย์ฯ จัดทำแผนการขับเคลื่อนศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และดำเนินการขับเคลื่อนงานตามแผน ให้เกิดผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง</p> <p>๗. ให้จังหวัด/อำเภอ ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น องค์ความรู้ สื่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น</p>	<p>๔) การพัฒนาแปรรูปผลผลิตเข้าสู่กลุ่มในรูปแบบ “วิสาหกิจชุมชนมกฏออยุธยา”</p> <p>๕) สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างทักษะการบริหารจัดการ โดยต่อยอดการเลี้ยงเปิดไข่ จำนวน ๕๐ ตัว รอบที่ ๓ (เป็นการนำผลกำไรจากการเลี้ยงเปิดไข่ ทั้ง ๒ รอบมาต่อยอด) จำนวน ๕ ครัวเรือน ครัวเรือน ละ ๑๐ ตัว</p> <p>๖) สร้างเครือข่ายศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการขับเคลื่อนงานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เช่น การแสวงหาคนมีใจ การสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาตนเองผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๙ จุดหมาย ต้นสายปลายปาน)</p> <p>จังหวัดสมุทรสาคร</p> <p>ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางสะแก กิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีกิจกรรมเด่น ดังนี้</p> <p>๑. การปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง การปลูกป่า ๕ ระดับ</p> <p>๒. การเลี้ยงพันธุ์ปลาน้ำจืด</p> <p>๓. การบำรุงดินด้วยวิธีการหมักดิน แห่ง ชาม/น้ำชาม และการปลูกหญ้าแฝก</p> <p>๔. การทำแซนวิชปลา</p> <p>๕. การปลูกข้าวแบบนาโยน</p>

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (๙ จุดหมายต้นสายปลายป่าน) อย่างเป็นทางการเป็นรูปธรรมเป็นต้น (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)</p>		
๗	<p>การขับเคลื่อนตัวชี้วัด กรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p>	<p>๗.๑ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ ตัวชี้วัดตามภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด ได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามตัวชี้วัดและ ค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ อย่างต่อเนื่อง และเน้นย้ำข้าราชการในสังกัดจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดโปร่งใส เป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๒. ทุกจังหวัด แจ้งข้าราชการในสังกัดให้ดำเนินการบันทึกข้อมูล ณ ต้นรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบฟอร์มออนไลน์ผ่าน รอบประเมินที่ ๑/๒๕๖๕</p> <p>๓. จังหวัดส่วนใหญ่ กำหนดแผนการดำเนินการพิจารณาผลการประเมินการปฏิบัติราชการ (รอบการประเมินที่ ๑) ภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๕</p> <p>๗.๒ การบริหารจัดการขับเคลื่อนตัวชี้วัดฯ ให้บรรลุเป้าหมาย ข้อตรวจพบ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ได้ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ทุกจังหวัด จัดประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงาน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ พัฒนาชุมชน เพื่อแจ้งและหารือแนวทาง รายงานความก้าวหน้า ติดตามการดำเนินงาน รับฟังปัญหาอุปสรรค และเร่งรัด การดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>๒. จังหวัดส่วนใหญ่ มีช่องทางการสื่อสารปกติ หรือระบบผ่าน ระบบออนไลน์ เพื่อให้แนะนำคำปรึกษา แก้ไขปัญหา</p>	<p>ข้อเสนอแนะ ผู้ตรวจราชการกรม ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/ อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ อย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานในระดับ พื้นที่ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒. ให้คำนึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ คือ ชุมชน/หมู่บ้าน มีขีดความสามารถ ในการบริหารจัดการชุมชนและ พึ่งตนเองได้ มีการสร้างงาน สร้างรายได้ มีความสุขตามเกณฑ์ การประเมินความสุขมวลรวม</p> <p>๓. ให้จังหวัดวางแผนการขับเคลื่อน งานพัฒนาชุมชนเชิงรุกและเชิงรับ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙</p> <p>๔. ให้กำกับ ตรวจสอบ ด้านการรายงานผลการดำเนินงาน และส่งหลักฐานผลการดำเนินงาน</p>	

ที่	ประเด็นการตรวจราชการ	ข้อตรวจพบ/ปัญหา อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ตัวอย่างความสำเร็จ (ถ้ามี)
		<p>ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ โดยเฉพาะเรื่องเอกสารการเบิกจ่าย การชี้แจงรายละเอียดในกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลง เป็นต้น</p> <p>๓. กำหนดให้นักวิชาการพัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคำสั่งฯ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดฯ</p> <p>ปัญหาอุปสรรค</p> <p>๑. บางจังหวัด มีปริมาณงานและการรายงานผลเป็นจำนวนมาก ประกอบกับบุคลากรมีจำนวนจำกัด การโยกย้ายบุคลากร ทำให้ขาดความต่อเนื่องการปฏิบัติงานระดับพื้นที่</p> <p>๒. บางจังหวัด ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและกำลังใจในการทำงาน สวัสดิการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ค่าน้ำมันรถแพงขึ้น อาทิ เบี้ยเลี้ยง เงินค่าตอบแทน ลิขสิทธิ์ประโยชน์ในการเช่าซื้อ/เช่าที่พักอาศัย ฯลฯ เป็นต้น</p> <p>๓. บางจังหวัด ครูภัณฑ์สำนักงานมีสภาพชำรุด เสื่อมโทรม และขาดงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. บางจังหวัด ค่าการดูแล บำรุงรักษารถยนต์ราชการ ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ทุรกันดาร ภูเขาลาดชัน</p> <p>ข้อเสนอของจังหวัด</p> <p>ขอให้กรมฯ ตรวจสอบและสนับสนุนงบประมาณในดูแลสวัสดิการให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุด เสื่อมโทรมฯ และการบำรุงรักษา รถยนต์ราชการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>หลักฐานเชิงประจักษ์ให้กรมฯ ทราบตามห้วงระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๕. ให้จังหวัด จัดตั้งทีมสนับสนุนการขับเคลื่อน ๘+๑ ภารกิจสำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ประจำจังหวัด ทำหน้าที่วิเคราะห์ศักยภาพ จุดอ่อน จุดแข็งในแต่ละภารกิจ และช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของอำเภอให้บรรลุเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด</p>	

สำนักงานผู้ตรวจราชการกรม
 สำนักตรวจราชการ
 ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕